
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  ชั้น ๒ วังไชยา กรมการปกครอง 

................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายประจวบ  อาจารพงษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๒. นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๓. ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๔. นายพิทยา  วงศ์ไกรศรีทอง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๕. นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม    ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๖. นายเทวัญ  หตุะเสว ี   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๗. นายวรญาณ  บุญณราช   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๘. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 
๒. นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
๓. นายไพบูลย์  โอมาก   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
๙. นายวีระชัย  นาคมาศ   ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางวรรทนา  มูลกลาง   นวธ.กง.นธ.ช านาญการ  กค. 
๒. นายชาญชัย  ดินประภา  จพง.ปค.ช านาญการ  กค. 
๓. น.ส.สุธาทิพย์  ฉั่วสกุล   จพง.ปค.ช านาญการ  สน.ปท.   
๔. นางณัสม์ฐรัศ  อมรสุวรรณ์  ผอ.กตร. 
๕. นายวิสูตร  จ าพานชิย ์   หน.ฝ.บห.  กตร. 
๖. นายพิเชษฐ์  ศรีมารุต   หน.กง.รรท.  กตร. 
๗. นายธนพจน์  บุตรศิริ   หน.กง.ตร.  กตร. 
๘. นายกติิพงศ์  อุระวัตร   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
๙. นายชานิศ  ทองสวัสดิ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒ 
๑๐. นายสุริยา  สุดหาญ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
๑๑.นายวีนัส  ใจจิตต ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 
๑๒. นายราเชน  เชียงวงค์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
๑๓. นายจิราชัย  สุขมี   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
๑๔. นายวัชระ  ผาสุก   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
๑๕. นายธนิสร  ภู่ค าจันทร์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 

                ๑๖. นางมนัสนันท์  ปุณยศิริกุล  นจท.ช านาญการ  กตร. 
  ๑๗. นายธีรเจต  เพชรลีลา  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
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๑๘. นายสุชาติ  ดีเกษม   จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
     ๑๙. นางวราภรณ์  ลับไพรี  จพง.ธก.ช านาญงาน  กตร. 
  ๒๐. นางสาววฤณดา  แก้วบัวดี  พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๑. นางกัณฐมณี  สืบ   พนักงานราชการ  กตร. 
  ๒๒. นางสาวสุจิตรา  ศรีชนะ  สมาชิก อส.  กตร. 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
นายประจวบ  อาจารพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม  

ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้ 
- 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ครั้งที ่๗/๒๕๖๐ 
                              วันจันทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ งบประมาณการลงทุนการสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ และหอประชุมอ าเภอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผู้แทน สน.ปท.  - งบประมาณของส านักปกครองท้องที่ ๒๕๖๐ ได้รับงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่า
การอ าเภอ จ านวน ๖ หลัง หอประชุมอ าเภอ จ านวน ๘ หลัง บ้านพักปลัดจังหวัด และบ้านพักนายอ าเภอ        
๑๗ หลัง ถูกปรับลดงบประมาณในส่วนของงบลงทุนลง ร้อยละ ๑ เพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอ
จากเดิมของปี ๖๐ หลังละ ๑๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๑๖,๐๖๑,๕๐๐ บาท ค่าหอประชุมจ านวน ๘ หลัง 
จากราคา ปี  ๖๐ จากราคา ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท เหลือหลังละ ๗,๒๘๐,๒๐๐ บาท บ้านพักปลัดจังหวัด             
บ้านนายอ าเภอ จากราคาปี ๖๐ ราคา ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท เหลือหลัง ๒,๐๗๙,๙๐๐ บาท ทางส านักปกครองท้องที่
ได้แจ้งจังหวัดที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว จะขอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
รายการ ที่ว่าการอ าเภอ ๖ หลัง ตอนนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑ หลังก็คือที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑ หลัง ก็คือที่ว่าการ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แล้วอีก ๔ หลัง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดหา อย่างเช่น การอยู่ระหว่างการก าหนดราคากลางหรือการปรับเปลี่ยนแบบแปลนเพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่จ านวน ๔ แห่ง คือ ที่ว่าการอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่ว่าการอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ที่ว่าการอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับหอประชุม ๘ แห่ง 
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒ หลัง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่เหลือก็
คืออยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหา คือ หอประชุมอ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หอประชุมอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
หอประชุมอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  หอประชุมอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  หอประชุมอ าเภอ
น้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  หอประชุมอ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งระหว่างการปรับเปลี่ยนแบบหรือรอค าสั่งที่จะ
มอบอ านาจตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างอันใหม่ ต่อมาเป็นบ้านพักปลัดจังหวัดและบ้านพักนายอ าเภอ จ านวน        
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๑๗ แห่ง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๑ หลัง ก็คือ บ้านพักนายอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี แล้วอยู่ระหว่างประกาศเชิญ
ชวนอีก ๘ หลัง ก็มีบ้านพักปลัดจังหวัดสุโขทัย   บ้านพักปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  บ้านพักปลัดจังหวัดระนอง  
บ้านพักนายอ าเภอว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  บ้านพักนายอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   บ้านพักนายอ าเภอ  
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  บ้านพักนายอ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  บ้านพักนายอ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัด   สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา  รายละเอียดตามที่แจกอยู่ในเอกสาร   
หน.ผตปค.  - ที่ลดงบประมาณลง 
ผู้แทน สน.ปท.   - คณะกรรมาธิการบอกว่าราคาน้ ามันลด อัตราแลกเปลี่ยนเค้าก็เลยลดราคาต่อหลังลง
ร้อยละหนึ่ง ทุกส่วนราชการงบลงทุนลดลงหมดเลย 
หน.ผตปค.  - ประเด็นของเราคือ งบที่เราได้มาทั้งบ้านพัก และที่ว่าการอ าเภอ คือ บางครั้งมันไม่
สมศักดิ์ศรีคือราคาอย่างนี้ ไปดูหน่วยงานอ่ืนบ้างอย่าไปเอาแบบของโยธาธิการ เอาแบบของศาลมาใช้หรือแบบ
อัยการมาใช้ 
ผู้แทน สน.ปท.  - ตอนนี้ก าลังประสานกับโยธาอยู่ เค้าก าลังปรับปรุงใหม่หมดเหมือนกันที่ว่าการอ าเภอ 
หอประชุมอ าเภอกับบ้านพัก 
หน.ผตปค.  - ถ้าเราเอาแบบของศาลมาเลย โดยของบประมาณงบประมาณที่ศาลได้เราก็ควรจะได้
ในรูปแบบเดียวกันอย่างนี้ได้ไหม 
ผู้แทน สน.ปท.  - จะรับไปด าเนินการ 
หน.ผตปค.  - อันนี้เป็นความเห็นของผม มันสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งในส่วนภูมิภาค งบที่เราได้มาใน
แบบของโยธานี่ พอเราไปสร้างจริงๆ ในพ้ืนที่จริงๆ บางครั้งมันก็เกิดปัญหา แต่ถ้าคุณได้งบแบบผู้พิพากษาหรือ
อัยการ รับรองในพ้ืนที่แฮปปี้มากเลย บางครั้งเราต้องยอมรับว่าศักยภาพนายอ าเภอแต่ละท่านไม่เท่ากัน 
นายอ าเภอบางคนเค้าสามารถหาคนมาถมที่ได้ แต่คนใหม่มาอาจจะขอไม่ได้ ค่าถมที่ไม่มีเวลามีงบค่าก่อสร้างลงมา
ก็ท าไม่ได้ นี่คือสะท้อนในการท างานจริงๆ การท างานเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว มันต้องเป็นงบประมาณที่
ลงไปจริงๆ การท างานจึงจะเข้มแข็งถ้าเราต้องไปพ่ึงใครเวลาท างานมันก็ล าบาก ตอนที่ประชุม ปค. ท่านรอง     
รณภพฯ ท่านพูดถึงสุโขทัยบ้านพักปลัดจังหวัดได้ บ้านพักนายอ าเภอถูกตัดท้ิงเลย 
ผู้แทน สน.ปท.  - เราใส่ไปบ้านพักนายอ าเภอศรีสัชนาลัย เราเรียงล าดับตามความจ าเป็นก็คือ เรียงไป
ทั้งหมดที่เราขอไป ๔๐ กว่าหลัง ทีนี้เวลาพอส่งไปนี่ส านักงบประมาณเค้าจะไม่เรียงตามที่เราเรียงเค้าจะสลับข้าม
ไป ๒ หลังบ้าง ๓ หลังบ้าง ที่เค้าเรียงมาเค้าไม่ได้ดูที่เรียงไปเค้าจะจัดล าดับของเค้าใหม่ 
หน.ผตปค.  - แล้วมีโอกาสจะได้ไหม 
ผู้แทน สน.ปท.  - ถ้ามีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๑ เดี๋ยวจะลงไปสนับสนุนให้ ถ้าไม่มี
เงินเหลือจ่ายปีนี้ก็จะใส่ให้ในเงินเหลือจ่ายปี ๖๒  
หน.ผตปค.  - ดูในเขตหลายอ าเภอก็ไม่มีชื่อ อย่างอ าเภอวัดสิงห์ บ้านพักนายอ าเภออยู่ไม่ได้เลย
เพราะอ าเภอวัดสิงห์เป็นนายอ าเภอ ๘ 
ผต.ทศพลฯ  - น่าจะท าเป็นรูปธรรมโดย ผตปค. ทุกท่าน ช่วยกันผลักดันรวบรวมเสนอ อปค. 
เพราะว่ามันเป็นแผน ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ก็ได้ ถ้าเราไม่ท าตอนนี้ก็จะไม่มีใครท าให้เริ่มจาก ผตปค. เสนอสรุปรวบรวม
ทั้งประเทศว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง เป็นโมเดลเป็นตัวอย่างแล้วก็น าเสนอ 
หน.ผตปค.   - เอาเป็นว่ารายงานเสนอ อปค. เดือนหน้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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๓.๒ การเบิกจ่ายเงินไปราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
ผู้แทน กค.        - กค. มีหนังสือเวียนออกมาแล้วเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เวียนให้ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๓/ ว ๑๘๑๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ เมื่อตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเรื่องให้กองคลังจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS หรือด าเนินการเบิกจ่าย ภายใน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้แนบแบบควบคุมการบริหารงบประมาณ ส าหรับส่วนกลาง (FMD) ด้วย 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
    ๒.๑ กรณีลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้น

ปีงบประมาณให้ส่งเรื่องให้ กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ) จัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ภายในวันที่      
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือกันเงินในระบบ GFMIS โดยอัตโนมัติ 

     ๒.๒ กรณีไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ให้ส่งเรื่องขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันให้ กองคลัง (กลุ่มงานบัญชี) ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทุกสัญญาจะต้องด าเนินการ
เบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ส่งหลักฐานให้กองคลังด าเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐    

๔. การก่อหนี้ผูกพันกับคู่สัญญา ซึ่งยังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขายกับกรมการปกครองให้
ส่งเอกสารหลักฐานทั้งส าเนาสัญญาให้ กองคลัง (กลุ่มงานพัสดุ) ด าเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายภายใน วันที่     
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

๕. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ให้ส่งเรื่องให้กอง
คลังด าเนินการ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ส่วนราชการสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้ล่วงหน้าก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการบริหารการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  ทั้งนี้ให้แนบแบบควบคุมการบริหารงบประมาณ 
ส าหรับส่วนกลาง (FMD) ด้วย 

๖. การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ส่งหลักฐานการยืมเงิน
ก่อนการเดินทางไปราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

๗. การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอเบิกค่าอาหารท าการ
นอกเวลาราชการ ประจ าเดือนกันยายน ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอ่ืนๆ ให้ส่งเรื่องขอเบิก
หรือขอยืมเงินให้กองคลังภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้แนบแบบควบคุมการบริหารงบประมาณ 
ส าหรับส่วนกลาง (FMD) ด้วย 

๘. กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ตามข้อ ๑ - ๗ ได้ และเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ ส านัก/กอง นั้นๆ  
ผต.ไตรภพฯ  - เรื่องสัมมนาของ กตร. เรื่องการยืมมีก าหนดเวลาไหม 
หน.ฝ.บห.  - ตอนแรกขอเงินไป ๒๔๐,๐๐๐ บาท ขอท่านรองฯแต่ว่าตัวเงินตัวนี้มันไม่มีพอมันไม่มี
ท่านเลยตีเรื่องกลับมาโดยให้เราหาเงินทางส านักงานก็เลยน ายอดเงินที่เหลือจากงบ ผตปค. เขตละ ๑ ล้าน ๑๘ ล้าน 
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จะเหลือประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท แล้วก็เอายอดเงินโอทีที่เหลืออีกประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท รวมเข้าไปด้วยก็
ขออนุมัติ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งก็เสนอ วช. ดูอยู่ เดี๋ยวเค้าจะแก้รายละเอียดแล้วท่านก็จะเซ็น
ประมาณพรุ่งนี้ แล้วก็ประสานท่านรองฯ ว่าเราขอใช้งบตัวนี้เพราะเป็นงบในส่วนของเรา ประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ 
บาท ก็จะจัดประมาณหลังสอบ 
ผู้แทน กค.  - พ.ร.บ. ใหม่เป็น พ.ร.บ. ที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานยังไม่มีการใช้ ประกาศใช้วันที่   
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยหลักๆ แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่เยอะเพียงแต่ว่ารูปแบบของตัวหนังสือมันเปลี่ยนแปลงไป ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ ที่มาของราคากลางอันเก่ามัน
จะมีแค่ ๓ อย่าง (๑) ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลาง ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ปี ย้อนหลังถ้าไม่มีก็ไปสืบจาก
ราคากลางท้องตลาดแต่ถ้า พ.ร.บ. ใหม่ออกมานี่จะมีทั้งหมด ๖ ตัว หนึ่งก็คือราคากลางที่คณะกรรมการที่ก าหนด
ราคากลาง คือ ราคาที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนดมาจากคณะกรรมการที่
คณะรัฐมนตรีตั้งขึ้นมา คณะกรรมการจะหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคากลางขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันจะมีเฉพาะเรื่องการ
ก่อสร้าง 
หน.ผตปค.  - ถ้าเค้าก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ต้องท าตามหลักเกณฑ์นี้เพ่ือออกมาเป็นราคา
กลาง 
ผู้แทน กค.  - ตอนนี้มีการถอดแบบอะไรของตรงนี้ออกมา 
หน.ผตปค.  - ไม่ใช่เป็นราคากลางเรียบร้อย 
ผู้แทน กค.  - ตอนนี้ยังไม่มีการก าหนด สองราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า ตัวนี้หมายถึงว่ากรมบัญชีกลางเค้าจะมารวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ในการจัดซื้อ
จัดจ้างเข้ามาแล้วเค้าจะมาก าหนดเป็นราคามาตรฐาน 
หน.ผตปค.  - ถามต่อสมมุติอยู่จังหวัดนี้เค้าไปดูราคามันเท่านี้ แล้วมันจะได้ไหมเพราะแต่ละที่ ราคา
แต่ละพ้ืนที่มันจะมีราคาค่าขนส่ง เพราะอันนั้นใช้เฉพาะส่วนกลาง 
ผู้แทน กค.  - ราคาตัวใหม่ เพ่ิงจะศึกษาเข้าใจว่าราคามันจะแตกต่างกัน เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่
กฎระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก าหนดขึ้นมาได้ แต่ถ้าในส่วนกลางอาจจะราคาหนึ่งต่างจังหวัดอาจจะ
ราคาหนึ่ง 
หน.ผตปค.  - อันนี้ผมมองเผื่อไปยังภูมิภาคถ้าราคาที่กรมบัญชีกลางตีไว้ ถ้ามันบอกว่าโอเคโซนนี้
เท่านี ้โซนนี้เท่านี้โอเค แล้วได้เข้าไปดูไหม 
ผู้แทน กค.  - เข้าไปแต่ผมยังเห็นตัวนี้กรมบัญชีกลางเค้ายังไม่ก าหนดขึ้นมา 
หน.ผตปค.  - ฝากไปด้วยเวลาเราประสานกรมบัญชีกลางฝากประเด็นนี้เข้าไปด้วยว่าเผื่อภูมิภาคด้วย 
มันมีค่าขนส่งหรืออะไรนี่ กระดาษของคุณรีมหนึ่งเท่านี้ แต่อาจจะเป็นที่อ าเภอปายอะไรอย่างนี้อาจจะอีกราคาหนึ่ง
เพราะค่าขนส่งสูง คือเผื่อภูมิภาคด้วย 
ผู้แทน กค.  - ดูใน พ.ร.บ. ส่วนนี้เค้าจะก าหนดไว้เหมือนกันในแนวทางที่ว่าพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่อาจจะมี
ราคาไม่เท่ากัน 
หน.ผตปค.  - สามารถดูจากกรมบัญชีกลางว่าราคาตัวนี้เวลาซื้อต้องไม่เกินตัวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวตั้ง แต่
ที่ถามเรื่องภูมิภาค เพราะ ผตปค. ก็ไปดูภูมิภาคเค้าถามมา ผตปค. ก็ใบ้กิน 
ผู้แทน กค.  - ส่วนราคาที่สามก็คือราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางก าหนดตัว
นี้ก็เหมือนราคาครุภัณฑ์เป็นราคาครุภัณฑ์ต่อไปก็จะมีพวกของไอทีเข้ามาแต่ตอนนี้ไอทียังไม่มี มีแต่ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แล้วตัวที่สี่ราคาที่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาด ตัวที่ห้าก็คือราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างหลังสุดภายใน
ระยะของปีงบประมาณ แล้วก็ราคาตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ คือราคากลางก็จะมี 
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หกชนิดคือขั้นตอนขบวนการในการได้มาจากราคากลางก็ต้องเรียงล าดับก่อนมันจะมีทั้งหมดสามข้ันตอน คือ อันที่
หนึ่ง หนึ่งก็คือราคาตามหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการก าหนดไม่มี ก็ให้ใช้สองและสามซึ่งสองหรือสามก็ต้องมา
พิจารณาอีกว่าอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน เพราะว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ต้องการคุณภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของที่ได้มามีการใช้ให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณได้ลงทุนไป 
หน.ผตปค.  - มีการล็อคสเปคไหมสมมตุิว่าราคาของสองสามอยากจะใช้ไอโฟนซัมซุงราคามันต่างกัน 
เขียนไว้เลยผมเอาไอโฟนจะเจอปัญหาล็อคสเปคไหม 
ผู้แทน กค.  - มันจะข้ึนอยู่ที่วิธีการจัดหา 
หน.ผตปค.  - ถ้าเราระบุยี่ห้อไปนี่ 
ผู้แทน กค.  - มันจะเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ใหม่นี่ มีแค่ ๓ วิธี ก็คือ วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงจะเข้าเง่ือนไขที่ประกาศในระเบียบกฎกระทรวง การที่เราจะใช้ไอโฟนหรือ
ซัมซุงอะไรอย่างนี้ มันก็ขึ้นอยู่ที่การอธิบายของเราว่าเรามีความจ าเป็นขนาดไหนที่เราต้องใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยกเว้น
อย่างที่อะไหล่ที่ไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้อย่างอะไหล่ของยี่ห้อโตโยต้าเราก็ต้องใช้ของยี่ห้อโตโยต้าอย่างนี้
เป็นต้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓ สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ผอ.กตร.  - สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ - 
ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๑ เรื่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จ ๗๔ เรื่อง คงค้าง ๗ เรื่อง   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - รายชื่อหน่วยงานที่จะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการไปตรวจราชการ 
- 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๕ น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธนพจน์  บุตรศิริ 

               (นายธนพจน์  บตุรศิริ) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  กลุ่มงาน
ตรวจ
ราชการ 

วราภรณ์  ลับไพรี 
(นางวราภรณ์  ลับไพรี) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้จดรายงานการประชุม  

    กลุ่มงานตรวจราชการ 


